



กติกาอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดเงินทุนที่พัก Airbnb ที่มีเอกลักษณ์

ประกาศ (14 เมษายน 2020): ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ณ ปัจจุบัน เราได้พิจารณาและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของผู้สมัคร รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการให้อยู่อาศัยภายในที่พัก (shelter-in-place) และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ที่ประกาศใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราจึงตัดสินใจที่จะรับการสนับสนุนเงินทุน (Fund) ชั่วคราวในช่วงนี้ และคาดว่าจะกลับมาเปิดการประกวดเพื่อสนับสนุนเงินทุนได้อีกครั้งในปี 2021 อย่างไรก็ตาม เรายังคงศึกษาความเป็นไปได้ทั่วโลกในการดำเนินการเกี่ยวกับประกวดเงินทุนที่พัก Airbnb ที่มีเอกลักษณ์ (Unique Airbnb Fund) ต่อไป

กรุณาตรวจสอบข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมในภายหลัง เราขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจของท่าน

อัปเดตล่าสุด: 10 มีนาคม 2020

การซื้อหรือจ่ายเงินไม่เป็นการจำเป็นเพื่อเข้าร่วมประกวดหรือเป็นผู้ชนะ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวไม่ได้ช่วยเพิ่มโอกาส มีแต่ฝีมือและความสามารถล้วนๆ ที่จะทำให้คุณเป็นผู้ชนะได้ การประกวดนี้ไม่ใช่การทดสอบเพื่อให้ได้รับการจ้างงานจาก AIRBNB

การเข้าร่วมประกวดเป็นการยอมรับเงื่อนไข (“กติกาอย่างเป็นทางการ”) โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้กับกติกาอย่างเป็นทางการได้ในส่วน “การตีความและข้อพิพาท” ด้านล่าง หากคำแปลกติกาอย่างเป็นทางการไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ผู้สนับสนุน: “Airbnb” เป็นผู้สนับสนุนและเสนอการประกวดเงินทุนที่พัก Airbnb ที่มีเอกลักษณ์ (“การประกวด”) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกติกาอย่างเป็นทางการและการคุ้มครองข้อมูล Airbnb จะหมายถึงบริษัทต่อไปนี้ตามประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัย:

- หากประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยคือ สหรัฐอเมริกา จะเป็นการทำสัญญากับ Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, United States
- หากประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และ ไต้หวัน ตามวัตถุประสงค์ของกติกาอย่างเป็นทางการ) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “จีน”) จะเป็นการทำสัญญากับ Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd. (“Airbnb China”)
- หากประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยคือ ญี่ปุ่น จะเป็นการทำสัญญากับ Airbnb Global Services Limited (“Airbnb GSL”)
- หากประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยไม่ใช่สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น จะเป็นการทำสัญญากับ Airbnb Ireland UC (“Airbnb Ireland”) The Watermarque Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Ireland

การประกวดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือจัดการ โดยหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆ ทั้งสิ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok หรือ YouTube) คุณปลดปล่อยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดจากความรับผิดชอบใดๆ ทั้งหมดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หากมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกวดนี้ จะต้องส่งถึง Airbnb เท่านั้น มิใช่ส่งถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

“ประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัย” จะนิยามตามที่คุณระบุไว้ในเอกสารการเข้าร่วม (ตามที่ระบุด้านล่าง) โดยชัดเจน ซึ่ง Airbnb อาจต้องตรวจสอบหรือใช้ข้อมูลคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์หรือที่อยู่ IP ของคุณเพื่อประเมินถิ่นที่อยู่ หากคุณเปลี่ยนแปลงประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัย บริษัท Airbnb ในสัญญาจะนิยามตามประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยใหม่ตามที่ระบุข้างต้น นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัย

การประกวด

Airbnb จัดตั้งเงินทุนที่ช่วยสานฝันของเจ้าของที่พัก Airbnb และผู้ชื่นชอบการออกแบบที่พักที่สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร และมีเอกลักษณ์ให้เป็นจริง โดยวัตถุประสงค์ของการประกวดนี้คือ เพื่อค้นหา “ผู้ชนะ” (เรียกเป็นรายคนหรือโดยรวมว่า “ผู้ชนะ”) จำนวน 10 คนจากใบสมัครและกระบวนการคัดเลือก



ซึ่งแต่ละคนจะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (“รางวัล”) จุดมุ่งหมายของรางวัลนี้มีเพียงอย่างเดียวคือ ให้ผู้ชนะได้สร้างที่พักมีเอกลักษณ์ที่บ้านหรือในสถานที่ของตนเองได้ตามฝัน โดยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ผู้เข้าพักจะมีโอกาสเข้าพักด้วยการจองที่พักรับ Airbnb (“ที่พัก”) ทั้งนี้ ผู้ชนะแต่ละรายจะได้รับเงินรางวัลแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะละ 33,333 ดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณ เมื่อสร้างเริ่ม ออกแบบ และก่อสร้างเรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน และจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสร้างเริ่ม ออกแบบ และก่อสร้างเรียบร้อยแล้วตามกำหนดทั้งหมด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

บุคคลที่มีสิทธิ (“ผู้สมัคร”/“คุณ”) ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างตลอดเวลาที่เข้าร่วม และเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 00:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก (“EST”) (06:00 น. เวลายุโรปกลาง (“CET”)) ของวันที่ 10 มีนาคม 2020 จนถึงเวลา 23:59 น. (EST) ของวันที่ 15 เมษายน 2020 (17:59 น. (CET) ของวันที่ 16 เมษายน 2020) โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารเข้าร่วมก่อนปิดรับการประกวดและทำตามขั้นตอนในกติกาอย่างเป็นทางการ เอกสารเข้าร่วมที่ได้รับหลังเวลา 23:59 น. (EST) ของวันที่ 15 เมษายน 2020 (17:59 น. (CET) ของวันที่ 16 เมษายน 2020) หรือส่งด้วยวิธีอื่น จะไม่ได้รับการพิจารณาและจะถูกคัดออกโดยอัตโนมัติ

รางวัล

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 10 คนจะได้รับรางวัล โดยจะได้รับเงินรางวัลละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อกำหนดการแจกรางวัลที่ระบุไว้ด้านล่าง และจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยอยู่ เว้นแต่กรณีที่ Airbnb จะต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือเสียภาษีเงินได้ที่หัก ณ ที่จ่ายจากเงินรางวัลตามกฎหมายของประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัยของผู้ชนะ ผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบภาระภาษีทั้งหมด (ภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่เกี่ยวข้องกับกรรับและใช้จ่ายเงินรางวัล และผู้ชนะควรคำนึงถึงภาษีส่วนนี้ในการจัดทำงบประมาณสำหรับที่พัก ผู้ชนะจึงควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านภาษี Airbnb จะไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับภาษีหรือเงินสมทบประกันสังคมที่ต้องชำระอันเนื่องมาจากรางวัล หาก Airbnb ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่ระบุไว้ข้างต้น

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการแจกรางวัลคือ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกบาททุกสตางค์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสร้างที่พักเพียงเท่านั้น โดยจะมีการแจกรางวัลออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้:

- **ระยะการออกแบบเริ่ม:** ผู้ชนะแต่ละรายจะได้รับเงินจำนวน 33,334 ดอลลาร์สหรัฐในวันหรือก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2020 เพื่อใช้ในการออกแบบและก่อสร้างพื้นที่ (“การชำระงวดแรก”)
- **ระยะการพัฒนาการออกแบบ:** ผู้ชนะที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการแจกรางวัลตามที่ระบุไว้ด้านล่างจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2020 จะได้รับการชำระเงินงวดที่ 2 จำนวน 33,333 ดอลลาร์สหรัฐ (“การชำระงวดที่ 2”) ซึ่งผู้ชนะจะต้องจัดส่งเอกสารในรูปแบบวิดีโอ รูป หรือคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงให้เห็นถึงความเรียบร้อยของพิมพ์เขียวทั้งภายในและภายนอกที่พัก และ/หรือการออกแบบโครงสร้าง (“เอกสารประกอบการชำระงวดที่ 2”) สำหรับการรับเงินงวดที่ 2 Airbnb จะแสดงรายละเอียดเฉพาะสำหรับเอกสารประกอบการชำระงวดที่ 2 ให้กับผู้ชนะ
- **ระยะรวบรวมเอกสารก่อสร้าง:** ผู้ชนะที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการแจกรางวัลตามที่ระบุไว้ด้านล่างจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2020 จะได้รับการชำระเงินงวดที่ 3 และเป็นงวดสุดท้ายจำนวน 33,333 ดอลลาร์สหรัฐ (“การชำระงวดที่ 3”) จากยอดเงินรางวัลเพิ่มเติมจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผู้ชนะจะต้องส่งเอกสารในรูปแบบใบเสร็จ วิดีโอ รูป และคำอธิบายที่แสดงให้เห็นถึงความเรียบร้อยของที่พักและการตกแต่งทั้งภายในและภายนอก (“เอกสารประกอบการชำระงวดที่ 3”) สำหรับการรับเงินงวดที่ 3 Airbnb จะแสดงรายละเอียดเฉพาะสำหรับเอกสารประกอบการชำระงวดที่ 3 ให้กับผู้ชนะ

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในรางวัลที่ผู้ชนะจะได้รับ:

- ความคุ้มครองประกันภัย (เช่น ประกันภัยสำหรับเจ้าของบ้าน ประกันภัยการก่อสร้างหรือประกันภัยอาคาร)
- ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พัก วัสดุ ใบอนุญาต การอนุมัติ สถาปนิก นักออกแบบ ผู้รับเหมา หรือด้านอื่นๆ ที่อาจต้องใช้ เพื่อให้ที่พักแล้วเสร็จในทุกๆ ด้าน

ผู้ชนะจะใช้รางวัลได้จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบ ปรับปรุงใหม่ และ/หรือก่อสร้างที่พักเท่านั้น โดยผู้ชนะยังยินยอมให้เช่าที่พักเฉพาะทางแพลตฟอร์ม Airbnb ด้วยค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนหลังจากปรับปรุงที่พักเรียบร้อยแล้ว



การเข้าร่วมการประกวดและ/หรือการเข้าร่วมชิงรางวัลเป็นความเสี่ยงของผู้ชนะเอง ในการเข้าร่วมประกวด ผู้สมัครยืนยันว่าสามารถเข้าร่วมชิงรางวัล และดำเนินการต่างๆ ภายใต้กำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รางวัล” ข้างต้นได้

เฉพาะผู้ชนะที่ปฏิบัติตามกติกาอย่างเป็นทางการในทันทีเท่านั้นถึงจะมีสิทธิรับรางวัล ไม่อนุญาตให้มีการแทนที่หรือโอนสิทธิผู้ชนะ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถหรือความพร้อมของผู้ชนะ ในการเข้าร่วมประกวดหรือดำเนินการตามข้อกำหนด อาจเป็นเหตุให้ผู้ถูกคัดสิทธิได้ มูลค่ารวมของรางวัลโดยประมาณ คือ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเมื่อคิดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น) ซึ่งจะไม่มีการให้ส่วนต่างระหว่างมูลค่าโดยประมาณกับมูลค่าที่แท้จริง

คุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ตนพำนักอาศัยอยู่ (และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป) และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้: อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา (ยกเว้นรัฐควิเบก) จีน (แผ่นดินใหญ่) เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอร์แลนด์ อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ รัสเซีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา หากผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ/ภูมิภาคเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิสมัครหรือเข้าร่วมประกวด

นอกจากนี้ ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมประกวดจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

1. พูดภาษาอังกฤษได้ระดับกลาง (สื่อสารได้) เป็นอย่างน้อย
2. เป็นเจ้าของที่พักส่วนตัว หรือสามารถขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับอาคารและ/หรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด (หากต้องปฏิบัติตามในเขตพื้นที่นั้น) และ
- 3.ยินยอมที่จะจัดหาและรักษาความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อปกป้องความเสี่ยงจากปรับปรุง สร้าง และ/หรือก่อสร้างที่พัก

ผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิเข้าร่วม ได้แก่ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับจ้างอิสระ ผู้ลงโฆษณาและตัวแทน รวมถึงบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า “คู่สัญญาที่ได้รับการปลดปล่อย” ของ Airbnb) และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คู่สมรส คู่ครอง เพื่อนร่วมบ้าน ลูก พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย และหลาน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใด) หรือสมาชิกในครัวเรือน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม

วิธีเข้าร่วม

การเข้าประกวด จะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่เพจ <https://www.airbnb.com/uniquefund> (“เรีบไซค์”)
2. คลิปุ่ม “สมัครเลย”
3. ยอมรับกติกาอย่างเป็นทางการนี้
4. กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยให้รายละเอียดส่วนตัวและข้อมูลติดต่อ เขียนเรียงความส่วนตัว และตอบคำถามที่จำเป็นทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ (“เอกสารการเข้าร่วม”)

คุณมีสิทธิรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียว ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครหลายคนใช้อีเมลเดียวกัน ผู้สมัครที่พยายามใช้หลายอีเมล/อีเมลอื่น การระบุตัวตน บัญชีผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบ หรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้มีสิทธิส่งเอกสารการเข้าร่วมมากกว่าที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นโมฆะและตัดสิทธิผู้สมัครได้ Airbnb ห้ามมิให้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเข้าร่วม การกระทำดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ถูกคัดสิทธิ

คุณรับรองว่ามีอายุอย่างน้อย 18 ปีขณะเข้าร่วม และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่มีสิทธิเข้าร่วม การเข้าประกวดเป็นการยินยอมให้คัดเลือกผู้ชนะได้จากเอกสารการเข้าร่วมของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ผู้สมัครรับทราบว่า หากได้รับเลือก สิทธิของผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นสิทธิส่วนบุคคล

ยกเว้นในกรณีที่ (ก) Airbnb มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือโดยเจตนา หรือ (ข) Airbnb ละเมิดข้อผูกพันทั้งทางกฎหมายหรือตามสัญญา หรือ (ค) มีข้อห้ามตามกฎหมายอื่น คู่สัญญาที่ได้รับการปลดปล่อยไม่ต้องรับผิดชอบต่อ (1) เอกสารการเข้าร่วม อีเมล หรือโปรยณีย์ที่สูญหาย เกินกำหนด ไม่ครบถ้วน เสียหาย ไม่ถูกต้อง



เป็นเท็จ ถูกขโมย ต่ำซ้ำ ส่งผิด ถูกฉ้อโกง หรือสื่อไม่ได้ความ (2) ปัญหาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ บัญชีผู้ใช้อีเมล (3) การรับเอกสารการเข้าร่วมไม่สำเร็จอันเนื่องมาจากเหตุที่นอกเหนือการควบคุม (4) ข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกวด ไม่ว่าจะเป็นเชิงจักรกล เชิงเทคนิค เครือข่าย งานพิมพ์ รูปแบบการพิมพ์ บุคคล รวมถึงปัญหาในการจัดการหรือที่มีผลกระทบต่อจัดการประกวด การประมวลผล หรือการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วม การประกาศรางวัลหรือผู้ชนะ หรือในสื่อการประกวดอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณได้รับรองและรับประกันว่าจะรับรองและรับประกันว่าจะเข้าร่วมประกวดกับ Airbnb ซึ่งเราจะยึดถือว่าคุณต้องและเป็นจริงในการจัดการประกวด หาก Airbnb ตระหนักว่ามีกรณีข้อผิดพลาด หลอกลวง หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันอันเนื่องมาจากการประกวด หรือมีการกระทำหรือที่ละเว้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประกวดหรือชื่อเสียงของ Airbnb ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การเข้าประกวดของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และ/หรือไม่ต้องแจ้งเหตุผลตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผู้เดียว

การจัดการประกวดและการคัดเลือกเอกสารการเข้าร่วม

ผู้ชนะจะได้รับคัดเลือกจาก (“คณะกรรมการ”) ที่มีสมาชิกจำนวน 3 คน (“กรรมการ”)

ผู้ที่อาจเป็นผู้ชนะพร้อมรายชื่อสำรอง 5 อันดับ (“รายชื่อสำรอง”) จะได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง (“เกณฑ์ในการคัดเลือก”)

- ความคิดสร้างสรรค์ 25%: การประเมินองค์ประกอบนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ของการออกแบบ
- ความเป็นไปได้ 25%: การประเมินองค์ประกอบนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงว่า การออกแบบมีความเป็นไปได้ทางการเงิน และ/หรือทางโลจิสติกส์ และโครงการมีแนวโน้มที่จะแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดและงบประมาณที่เสนอหรือไม่
- ความยั่งยืน 25%: การประเมินองค์ประกอบนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผสมผสานคุณลักษณะที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาถึงขีดความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม
- สำเนียงที่สอดคล้อง 25%: การประเมินองค์ประกอบนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การมีส่วนร่วมของที่พักเพื่อสำเนียงที่สอดคล้องชุมชน และ/หรือผู้ที่สนใจเข้าพัก

ในการประเมินเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมัครต้องแสดงคุณสมบัติต่อไปนี้:

1. ผู้สมัครเป็นเจ้าของที่พักเอง และ
 - มีที่พักใน Airbnb อยู่แล้ว ซึ่งต้องการนำเงินรางวัลที่ได้ไปปรับปรุงที่พักให้เสร็จ
 - มีโครงการที่กำลังปรับปรุงอยู่ ซึ่งเงินรางวัลจะช่วยปรับปรุงให้ที่พักมีเอกลักษณ์ได้มาตรฐาน และนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ หรือ
 - มีไอเดียที่จะสร้างที่พักมีเอกลักษณ์อยู่แล้วตอนสมัคร ซึ่งเงินรางวัลเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการทำตามฝันได้สำเร็จ
2. ลักษณะการออกแบบที่น่าสนใจ
 - มีการผสมผสานองค์ประกอบและลักษณะการออกแบบที่ไม่ซ้ำใครและมีเอกลักษณ์โดยแท้จริง
 - มีการออกแบบรูปร่างหรือสไตล์ที่ไม่ธรรมดา แหวกแนว
 - มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและใช้องค์ประกอบที่ยั่งยืน
 - ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งของ สัตว์ หรือสถานที่ที่จดจำง่ายและน่าสนใจ และ/หรือ
 - มีการออกแบบภายในที่สะท้อนความสวยงามจนถึงภายนอกได้อย่างกลมกลืน (ตัวอย่างเช่น หากภายนอกมีการออกแบบให้คล้ายมันฝรั่ง การตกแต่งผนังภายในก็น่าจะมีสีขาวคล้ายแป้งมันฝรั่ง)
3. หากคุณเป็นผู้ชนะ คุณจะได้รับเงินรางวัลช่วยเหลือในการดำเนินการและปรับปรุงที่พักให้เสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2020
4. ผู้สมัครได้รับ/จะได้รับใบอนุญาต หรือการอนุมัติสำหรับการก่อสร้าง/การจัดการอาคารที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามแบบได้ หากต้องปฏิบัติตามในอาณาเขตไทยหรือประเทศนั้น
5. ผู้สมัครยินดีและพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่พักที่ได้รับเลือกในการกุศลหรือบริจาค เพื่อตอบแทนการสำนึกดีทางสังคม
6. หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการ ผู้สมัครยินดีและพร้อมส่งแปลนออกแบบ ภาพร่าง แบบจำลอง ภาพถ่าย วิดีโอ และ/หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจแนวคิดของผู้สมัคร



การพิจารณาของกรรมการถือเป็นขั้นสุดท้ายและมีผลผูกพัน

หากผลงานของผู้สมัครหลายรายที่ส่งเข้ามามีไอเดียที่คล้ายกัน

คณะกรรมการจะคัดเลือกไอเดียนั้นจากผลงานที่ดีที่สุดด้วยเกณฑ์ในการคัดเลือก

ในกรณีที่ผลงานมีคะแนนเสมอกัน

Airbnb

จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเพื่อตัดสินหาผู้ชนะจากผลงาน "ที่เสมอกัน" หากคณะกรรมการลงความเห็นว่ายังไม่มีความโดดเด่นสมควรได้รับรางวัล Airbnb อาจยกเลิก ขยายเวลา หรือจัดการประกวดอีกครั้ง ตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะมีกฎหมายห้ามไว้ ทัศนะของผู้สมัครจะเป็นตัวตัดสินว่าจะผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือไม่ ซึ่ง Airbnb จะไม่เปิดเผยคะแนนการตัดสินสำหรับผลงานใดๆ โดยการตัดสินใจให้ถือว่าดำเนินการในอาณาเขตของสหรัฐอเมริกา

Airbnb จะดำเนินการยืนยันและตรวจสอบภูมิหลังตามข้อมูลที่ให้ไว้ ซึ่งอาจรวมถึงประวัติทางแพ่งและ/หรือทางอาญา และข้อมูลอื่นที่ Airbnb เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมการประกวดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การเข้าร่วมประกวดเป็นการรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่า หากได้รับเลือกเป็นผู้ชนะ ผู้สมัครอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองก่อน จึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น

1. หลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานแสดงคุณสมบัติ รวมถึงหลักฐานแสดงหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบัตรประจำตัวประชาชนของสหภาพยุโรปที่ยังไม่หมดอายุ ประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักอาศัย และอายุปัจจุบัน
2. หลักฐานว่าไม่มีข้อผูกพันตามสัญญาที่จำกัดหรือห้ามมิให้ปรากฏในสื่อและเนื้อหาการตลาดระหว่างหรือหลังการประกวด
3. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ

การแจ้งเตือน/ข้อกำหนดและการประกาศรายชื่อผู้ชนะ

Airbnb จะคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2020 โดยจะแจ้งไปทางอีเมลที่ระบุไว้ในใบสมัครภายใน 2 วัน ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะจะต้อง:

1. ตอบกลับอีเมลแรกที่แจ้งว่าคุณเป็นผู้ชนะภายใน 1 วันนับจากวันที่ได้รับอีเมล
2. ลงนามและส่งคืนหนังสือ หรือบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรยอมรับการมีคุณสมบัติเป็นภาษาอังกฤษ (ตามดุลยพินิจของ Airbnb) การเปลี่ยนแปลงความคิด สัญญาการเก็บรักษาความลับ และการประกาศโฆษณาที่อนุญาตให้ Airbnb ใช้ชื่อ รูป และเอกสารการเข้าร่วมของผู้สมัครทั้งหมดในสื่อส่งเสริมการขายภายในระยะเวลาที่ Airbnb กำหนด ตามที่กฎหมายอนุญาต
3. ผู้ชนะจะต้องลงนามในข้อผูกพันเป็นหนังสือว่าจะปรับปรุงที่พักในลักษณะที่สอดคล้องกับรายละเอียดและเอกสารต่าง ๆ ตามเอกสารการเข้าร่วมของผู้ชนะ และดำเนินการสร้างที่พักตามใบอนุญาต ประมวลกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่พักอาศัยและการก่อสร้าง
4. ลงทะเบียนเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb ที่ www.airbnb.com รวมถึงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ Airbnb (www.airbnb.com/terms) ทั้งนี้ การสร้างบัญชีผู้ใช้กับ www.airbnb.com และการลงทะเบียนเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb ไม่มีค่าใช้จ่าย และ
5. เจ้าของที่พักจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพัก รวมถึงสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ จองและเข้าพักกับ Airbnb เท่านั้น และไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ที่พักพร้อมให้เข้าพัก

หากการแจ้งผลการประกวดถูกตัดสิน หรือมีการตัดสินว่าผู้ชนะขาดคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในกติกาอย่างเป็นทางการ Airbnb อาจตัดสินสิทธิผู้ชนะจากการประกวด และจะแจ้งผลถึงผู้ชนะสำรองแทน โดยผู้ชนะสำรองจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดเช่นเดียวกับผู้ชนะ

ในกรณีที่มิชอบพินัยเกี่ยวกับตัวตนผู้ชนะที่เข้าร่วมในนามของตัวเอง Airbnb จะมอบรางวัลให้กับเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Airbnb ที่ส่งเอกสารการเข้าร่วมที่ชนะการประกวด และเจ้าของบัญชีมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด Airbnb จะประกาศชื่อ และ/หรือประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักของผู้ชนะ ต่อสาธารณะภายใน 30 วันนับจากวันที่ปิดการประกวด โดยอาจประกาศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Twitter (@airbnb) และ Facebook ด้วย ประกาศนี้อาจรวมถึงวิดีโอ การสัมภาษณ์ หรือการแจ้งผลการชนะ

ผู้ชนะรับทราบว่า จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่บังคับใช้ตลอดการประกวดและการเข้าชิงรางวัล โดยจะให้ความร่วมมือกับ Airbnb ทีมโลจิสติกส์ และที่ปรึกษาหรือพาร์ทเนอร์ของกองประกวด และจะพร้อมแสดงตนตลอดขั้นตอนการประกวดและการเข้าชิงรางวัล

ผู้ชนะยินยอมว่าจะไม่กระทำการหรือละเว้นการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้ Airbnb เสียชื่อเสียง โดยผู้ชนะรับทราบว่า การละเมิดค่าลงนี้อาจเป็นเหตุให้หมดสิทธิเข้าร่วมประกวด ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแจกรางวัลเพิ่ม และ/หรือต้องชำระคืน Airbnb



บางส่วนหรือทั้งหมดโดยทันที

เนื้อหาต้องห้าม

เอกสารการเข้าร่วมหรือเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานต้นฉบับของคุณ ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในการประกาศโฆษณา หรือกรรมสิทธิ ผลงานที่ส่งต้องไม่มี: (1) เนื้อหาที่สนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย (2) เนื้อหาที่รุนแรง ดูหมิ่น หยิบยก ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรือไม่เหมาะสม (3) เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ หรือ (4) เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท Airbnb ของสงวนสิทธิในการคัดสิทธิผู้สมัครที่ละเมิดข้อห้ามเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่นใดในกติกาอย่างเป็นทางการ หรือหาก Airbnb เห็นควรว่าเอกสารการสมัครของคุณสมบัติไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลทั้งปวง

สิทธิการใช้งานและการอนุญาต

การส่งเอกสารการสมัครเป็นการยินยอมมอบสิทธิให้ Airbnb โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด (หรือตามระยะเวลาคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง) ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ชำระแล้วเต็มจำนวน และไม่มีค่าลิขสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข คัดแปลง ทำซ้ำ แจกจ่าย ให้ใช้สิทธิช่วง ส่งต่อ เผยแพร่ สื่อสารต่อสาธารณะ ออกอากาศ แสดง แสดงผล หรือเอกสารเข้าร่วมและ/หรือเนื้อหาอื่นที่ส่งมาเพื่อร่วมประกวด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ชนะเอกสารประกอบการชำระงวดที่ 2 และ/หรือที่ 3 และ/หรือภาพถ่าย และ/หรือวิดีโอ และ/หรือที่พิกที่เสร็จเรียบร้อย (เรียกรวมว่า "สื่อการประกวด") ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีหรือไม่มีารคัดเลือกรูปแบบหรือสื่อกลางใดก็ตาม (รวมถึงอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ที่แจกจ่ายผ่านสิ่งพิมพ์ การถ่ายทำวิดีโอ การคิดประกาศ โฆษณาที่จุดขาย ไปถึง แผ่นพับ เป็นต้น) ไม่ว่าที่มีอยู่ในขณะนี้หรือพัฒนาขึ้นภายหลัง และไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งรวมถึงความบันเทิง การส่งเสริมการขาย และ/หรือการโฆษณา คุณยินยอมสละสิทธิ และจะไม่กล่าวอ้างหรือเรียกร้องกรรมสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการประกวดจาก Airbnb (รวมถึงสิทธิที่ระบุว่าเป็นผู้สร้างที่พิกและสิทธิที่จะคัดค้านการคัดเลือกที่เสื่อมเสียต่อเอกสารการเข้าร่วมหรือที่พิกดังกล่าว) เว้นแต่กรณีที่มีข้อห้ามตามกฎหมาย ในการเข้าร่วม คุณรับรองและรับประกันว่าเอกสารการเข้าร่วมเป็นของคุณจริงดังกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งคุณมีสิทธิและคำยินยอมทั้งหมดที่จำเป็นในการส่งสื่อการประกวด และให้สิทธิแก่ Airbnb ตามที่กำหนดไว้ในกติกาอย่างเป็นทางการ รวมถึงการอนุมัติให้แลกเปลี่ยนการควบคุมได้หากจำเป็น พร้อมคำยินยอมของบุคคลอื่นที่ระบุไว้ใน มีการบรรยายถึง หรืออ้างอิงถึงในสื่อการประกวด คุณจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ และไม่ทำให้ Airbnb และคู่สัญญาที่ได้รับการปลดปล่อยเสียหายจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หากการดำเนินการนั้นไม่ขัดต่อข้อกำหนดในเขตอำนาจศาลของคุณ

ในการเข้าร่วมการประกวด หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ คุณจะยินยอมให้ Airbnb ตัวแทน หรือพาร์ตเนอร์ของ Airbnb ติดต่อเกี่ยวกับการประกวด รางวัล และ/หรือที่พิก แสดงเอกสารประกอบการประกวดตามที่ขอโดยสมควร รวมถึงลงนามในแบบฟอร์มปลดปล่อยและเอกสารคำยินยอมที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตามที่ Airbnb กำหนด ให้สิทธิ Airbnb ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ยินยอมที่จะเข้าร่วมการประกาศโฆษณาที่ตามมาหลังการประกวด รางวัล และ/หรือที่พิก และยินยอมให้ Airbnb ใช้ชื่อและ/หรือชื่อเล่น และ/หรือยินยอมให้ถ่ายวิดีโอ ภาพนิ่ง และเสียงบันทึก (รวมถึงเสียง รูปภาพเหมือน การแสดง ฯลฯ) ระหว่างการประกวดและ/หรือการสร้างอาคารและที่พิกจนเสร็จสิ้น รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการประกวด รางวัล กิจกรรมของคุณกับ Airbnb ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับ Airbnb และ/หรือรางวัล ซึ่ง Airbnb มีสิทธิใช้สื่อบันทึกเพื่อการ โปร โหมทหรือวัตถุประสงค์อื่นในสื่อต่างๆ ทั่วโลก ตลอดไป โดยผู้ชนะจะไม่มีสิทธิในสื่อดังกล่าว

การปลดปล่อยความรับผิดชอบทั่วไป

รางวัลจะเป็นไปตามที่ระบุในกติกาอย่างเป็นทางการ และจะให้ตามสภาพจริง โดยไม่มีคำรับรอง เงื่อนไข หรือการรับประกันอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่จะมีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดไว้ การประกวดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายอื่น

ผู้ชนะจะต้องยื่นรับการยอมรับกติกาอย่างเป็นทางการ และตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้ Airbnb กับคู่สัญญาที่ได้รับการปลดปล่อย ตลอดจนสละความรับผิดชอบของ Airbnb กับคู่สัญญาที่ได้รับการปลดปล่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกวด รางวัล และข้อบกพร่องในการก่อสร้างและการออกแบบที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับที่พิกของผู้ชนะ Airbnb อาจกำหนดให้ผู้ชนะลงนามและส่งคืนหนังสือหรือบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรรับรองการมีคุณสมบัติ (ตามดุลยพินิจของ Airbnb) เอกสารการปลดปล่อยความรับผิด ข้อตกลงรักษาความลับ และการประกาศโฆษณาที่อนุญาตให้ Airbnb ใช้ชื่อ รูป



และเอกสารการเข้าร่วมของผู้สมัครในสื่อ โปรดปฏิบัติตามที่กฎหมายอนุญาต การปฏิเสธหรือไม่สามารถลงนามและส่งคืนหนังสือ บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเอกสารอื่นใดที่ขอไว้ตามที่ระบุในคดีอาจเป็นทางการภายใน 2 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับ อาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล

ในการเข้าร่วมการประกวด ผู้สมัครจะปลดเปลื้องคู่สัญญาจากความรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด และสละสิทธิการเรียกร้องและประเด็นฟ้องร้องที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการประกวด การจัดการ และ/หรือการแจกรางวัล (รวมถึงการเดินทางหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับทราบว่าคณะกรรมการจะตัดสินจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบเท่านั้น

และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความเป็นไปได้และความพร้อมของการออกแบบโครงสร้าง ไม่ใช้คณะกรรมการ Airbnb หรือคู่สัญญาที่ได้รับการปลดเปลื้อง กติกาอย่างเป็นทางการนี้ไม่ได้จำกัดหรือยกเว้นความคิดของบุคคลหรือนิติบุคคล

ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ หรือการฉ้อฉล หรือความรับผิดชอบอื่นใดที่อาจไม่ใช่ข้อกฎหมาย

ผู้สมัครที่ปกติมีถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี ออสเตรีย และเบลเยียม การปลดเปลื้องความรับผิดชอบจะไปจะเข้ามาบังคับใช้แทนข้อความข้างต้นต่อไปนี้โดยทันที: เมื่อเข้าร่วมการประกวด ผู้สมัครจะปลดเปลื้องคู่สัญญาจากความรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด และสละสิทธิการเรียกร้องและประเด็นฟ้องร้องที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการประกวด การจัดการ และ/หรือการเข้าร่วมประกวด

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดการประกวด Airbnb ต้องเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชนะ (เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารการเข้าร่วม) (“ข้อมูลส่วนบุคคลในการประกวด”) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการประกวดเป็นข้อกำหนดที่จำเป็น หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการประกวด คุณจะเข้าร่วมการประกวดหรือรับรางวัลไม่ได้ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการประกวดคือ เพื่อให้ Airbnb ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้กติกาอย่างเป็นทางการได้

Airbnb จะเป็นผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการประกวด เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้กติกาอย่างเป็นทางการ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดและการคัดเลือกผู้ชนะ) และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Airbnb ตามที่กฎหมายอนุญาต Airbnb อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการประกวดกับคณะกรรมการและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดและจัดการรางวัล

คุณตระหนัก ยอมรับ และยืนยันว่า วัตถุประสงค์ ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต่อ Airbnb สำหรับการจัดการประกวด และเข้าเงื่อนไขที่จำเป็นของการประกวด นอกจากนี้ คุณรับทราบว่าหากคุณเป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือก Airbnb อาจตรวจสอบประวัติและ/หรือยืนยันข้อมูลที่คุณให้ไว้ เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประกวดและชิงรางวัล (หากบังคับใช้) โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผู้เดียว ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ หากเป็นเช่นนี้ Airbnb จำเป็นต้องขอคำยินยอมจากคุณ

ในบางสถานการณ์ Airbnb อาจขอให้คุณแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มกับ Airbnb หรือพาร์ทเนอร์ของ Airbnb ด้วย (เช่น เพื่อแสดงความพร้อมด้านสุขภาพสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) ในกรณีนี้ Airbnb หรือพาร์ทเนอร์จะขอคำยินยอมเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล และหากจำเป็น ก็จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หากคุณได้รับคำขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่ม ข้อมูลละเอียดอ่อนดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในการประกวด และจะอยู่ในการควบคุมของบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว และ Airbnb จะไม่มีสิทธิควบคุม รวมถึงเข้าถึงข้อมูลนั้น ไม่ว่าในกรณีใด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Airbnb ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล และสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชนะได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy ซึ่งมีผลบังคับใช้กับคุณในฐานะผู้ใช้ Airbnb และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครของกองทุน Airbnb ที่ http://www.airbnb.com/d/unique_privacy.

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้

- หากคุณพำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา กติกาอย่างเป็นทางการนี้จะตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียและสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กระบวนการทางศาล (นอกเหนือจากการฟ้องคดีที่เป็นข้อเรียกร้องรายย่อย) จะต้องดำเนินการในศาลของรัฐหรือศาลสหรัฐในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เว้นแต่ทั้งสอง ฝ่ายจะตกลงให้เป็นที่อื่น ซึ่งทั้งสอง ฝ่ายตกลงว่าจะใช้สถานที่และเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
- หากคุณพำนักอาศัยในจีน กติกาอย่างเป็นทางการนี้จะตีความตามกฎหมายของจีน (“กฎหมายจีน”) ข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะต้องส่งไปที่คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีน (CIETAC) ในปักกิ่ง ซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายของ CIETAC ที่มีผลบังคับใช้ขณะยื่นคำร้อง โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ตีความส่วนนี้เพื่อจำกัดสิทธิ์ที่ Airbnb อาจมีในเขตอำนาจศาลที่รับผิดชอบต่อการอ้างสิทธิ์ที่กำหนดให้คุณดำเนินการ หรือห้ามมิให้ดำเนินการบางอย่าง และการช่วยเหลือชั่วคราวที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายจีนหรือกฎหมายอื่นใดที่อาจมีผลบังคับใช้ กระบวนการพิจารณาโดยวิธีอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อทั้งสอง ฝ่าย
- หากคุณพำนักอาศัยในประเทศ/ภูมิภาคนอกสหรัฐอเมริกาและจีน กติกาอย่างเป็นทางการนี้จะตีความตามกฎหมายไอร์แลนด์ โดยไม่นำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) มาบังคับใช้ การเลือกใช้กฎหมายจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของคุณในฐานะผู้บริโภค ตามระเบียบคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ กระบวนการทางศาลที่นำมาใช้กับ Airbnb ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกติกาอย่างเป็นทางการนี้ จะนำมาใช้ได้ศาลที่ตั้งอยู่ในไอร์แลนด์ หรือในเขตอำนาจศาลที่รับผิดชอบเท่านั้น หาก Airbnb ต้องการบังคับใช้สิทธิใดๆ ต่อคุณ ในฐานะผู้บริโภค จะดำเนินการดังกล่าวได้เฉพาะในเขตอำนาจศาลที่รับผิดชอบ

ภาษาที่บังคับใช้

กติกาอย่างเป็นทางการและสื่อการประกวดต่างๆ ต้องแสดงเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นสำหรับผู้สมัครตามมรรยาทเท่านั้น ทั้งนี้ คุณยินยอมที่จะให้ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท (ถ้ามี)

การยกเลิก การระงับ การปรับเปลี่ยน

ผู้สมัครรับทราบว่า Airbnb อาจยกเลิก ระงับ แก้ไข หรือยุติการประกวด หากเราเห็นว่าดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ด้วยเหตุผลหรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และต้องได้รับอนุมัติหากจำเป็น เหตุผลหรือสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุไฟไหม้ พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การระเบิด สงคราม การรุกราน การกบฏ การก่อวินาศกรรม การระบาด ข้อพิพาทแรงงาน การกระทำหรือการกระทำคุกคามที่เป็นอันตรายต่อการเดินทางทางอากาศ และการกระทำหรือการละเว้น (รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ การไม่อนุมัติ หรือความล้มเหลวในการอนุมัติ) ของบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ทำสัญญาช่วง ลูกจ้าง รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ) นอกจากนี้ ผู้สมัครจะสละและปลดเปลื้องผู้สัญญาจากการใช้สิทธิเรียกร้องและประเด็นฟ้องร้องที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับกรยกเลิก การระงับ การแก้ไข หรือการยุติดังกล่าว ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้

การประกวดนี้จะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามไว้ หากในเขตอำนาจศาลที่มีเขตอำนาจเห็นควรว่า ข้อกำหนดใดหรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในกติกาอย่างเป็นทางการนี้ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ ให้ถือว่ามีการแก้ไขที่จำเป็น เพื่อให้ข้อกำหนดดังกล่าวถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และบังคับใช้ได้ หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ลบข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าว การแก้ไขหรือลบข้อกำหนดหรือข้อกำหนดบางส่วนตามข้อนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของกติกาอย่างเป็นทางการในส่วนที่เหลือ ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้ Airbnb อาจระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยุติการประกวด หากเชื่อว่าการผิดปกติ ข้อผิดพลาด การรบกวน หรือความเสียหายอันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องต่อการจัดการ ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความสมบูรณ์ หรือการจัดการประกวดได้อย่างเหมาะสม



ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยจะคัดเลือกผู้ชนะจากเอกสารการเข้าร่วมที่มีสิทธิและได้รับขณะที่ยังไม่เกิดปัญหา หรือตามที่ Airbnb เห็นว่ายุติธรรมและเหมาะสม (หากเป็นไปได้)

ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ

หากผู้ชนะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสวีเดน จะต้องระบุหมายเลขประกันสังคมเมื่อได้รับคำขอ เพื่อให้ Airbnb แจ้งหน่วยงานสรรพากรของสวีเดนได้
